



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 26 กันยายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. สักรมชลาเฝ้าระวังลุ่มเจ้าพระยาป้องกันน้ำเหนือปากกรุงเทพฯ	M2F
2. ภาพข่าว: นักรวมพลคน ศพก.-แปลงใหญ่ทั่วประเทศ	ไทยโพสต์
3. ศาสตร์พระราชชาติพัฒนาเกษตรยั่งยืน เกษตรฯเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรี...	สยามรัฐ
4. ภาพข่าว: ลงพื้นที่	แนวหน้า
5. ฝนหนักอีกรอบ26-30ก.ย.เตือนใต้-กทม.เตรียมรับมือ	โพสต์ทูเดย์
6. กองทุนฟื้นฟูฯ อด 82 ล.ช่วยสมาชิก เขี่ยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่เกษตร	ไทยโพสต์
7. เกษตรกรรวมพลปฏิญญายกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร4.0	ไทยโพสต์
8. ภาพข่าว: กิจกรรมสหกรณ์	สยามรัฐ
9. ไทยรับอานิสงส์มาตรฐาน'FSC' กยท.ยันช่วยดันยอดขายยาง-เร่งเดินหน้าจัดการสวน	แนวหน้า
10. 'ก.เกษตร'ยัน.ไม่พบทุจริตสอบ75จว'โครงการ9101'	มติชน



ส่งกรมชลฯ บริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยา แก้ปัญหาน้ำเหือดไหลปากกระทบบภาคกลางและกรุงเทพฯ


พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้กำชับกรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา หลังมีการประเมินสภาพอากาศไปในทิศทางเดียวกัน คือจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือน ต.ค.ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา จึงให้ทุกฝ่ายร่วมทำงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเหือดที่ลงมากระทบบกับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพฯ

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลฯ จะคุมปริมาณน้ำไหลผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระเจ้าและ กทม. เนื่องจากคาดการณ์จะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา-ชัยนาทประมาณ 2,400-2,800 ลบ.ม.ต่อวินาที

“กรมชลฯ จะเริ่มตัดยอดน้ำก่อนจะไหลผ่าน อ.บางไทร เข้า

ระบบระบายน้ำฝั่งตะวันตก เพื่อ
ออกทะเลที่แม่น้ำท่าจีน และ
ตะวันออกไปออกทะเลที่
แม่น้ำบางปะกง รวม 740
ลบ.ม.ต่อวินาที จะเหลือน้ำที่
เข้า กทม.ในระดับที่ปลอดภัย
เนื่องจากมีศักยภาพรับน้ำถึง
3,500 ลบ.ม.ต่อวินาที โดย
การผันเข้าทุ่งแก้มลิง 12 ทุ่ง
ของภาคกลางจะเก็บน้ำได้
มากถึง 1,500 ล้าน ลบ.ม. แต่
กรมชลฯ จะนำน้ำเข้าไปเก็บ
ไม่มาก เพื่อไม่ให้กระทบบ้านเรือนหรือการ
สัญจร และระบายน้ำออกในจังหวัดที่
เหมาะสม ซึ่งได้เริ่มทยอยนำน้ำเข้าทุ่งฯ ไป
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.แล้ว โดยนำเข้าทุ่งบางบาล”
นายทองเปลว กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีปริมาณน้ำใช้การ
ได้ใน 4 เขื่อนหลักประมาณ 10,000 ล้าน
ลบ.ม. แต่กรมชลฯ คาดว่า ณ วันที่ 1 พ.ย.
2560 ซึ่งสิ้นฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำใช้การได้ใน
4 เขื่อนประมาณ 12,000 ล้าน ลบ.ม. มากกว่า
ปี 2559 ถึงกว่า 5,000 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับพื้นที่ 12 ทุ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็น
พื้นที่อยู่ใต้ จ.นครสวรรค์ ลงมา ได้แก่
ทุ่งเชียงราก ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก
ทุ่งท่าม่วง ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งป่าโมก
ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งพระยาบันลือ
ทุ่งโพธิ์พระยา ทุ่งบางบาล และทุ่งรังสิตใต้
โดยได้เริ่มส่งน้ำให้เพาะปลูกตั้งแต่วันที่
1 พ.ค. 2560 จากเดิมที่ต้องรอปริมาณน้ำฝน
ในการเตรียมแปลงเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต
ให้เสร็จทันก่อนฤดูน้ำหลากจะมาในช่วงเดือน
ก.ย.-ต.ค. 



พล.อ.ฉัตรชัย



นั้ดรวมพลคน ศพก.-แปลงใหญ่ทั่วประเทศ ● พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานนั้ดรวม
พลคน ศพก.-แปลงใหญ่ ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) สู่การส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี จอมเทียน
จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

เกษตรฯเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียนฯ

ศาสตร์พระราชารักษาพัฒนาเกษตรยั่งยืน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียนและกลุ่มประเทศบวกสาม เร่งยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรในภูมิภาคเร่งสร้างความเชื่อมั่นการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายของอาเซียน พร้อมขยายผลศาสตร์พระราชารักษาแก้ปัญหาภาคเกษตรยั่งยืน

ภ.ฯ: พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ณ จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 ช่วงการประชุม คือ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ หรือ AMAF ครั้งที่ 39 ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งจะมีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยมี พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ กับรัฐมนตรีประเทศบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) หรือ AMAF +3 ครั้งที่ 17 ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯของไทย จะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมทั้งสองการประชุมในฐานะประเทศเจ้าภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเด็นหารือที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ในด้านการเกษตร เช่น 1.การพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อ

การดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในปี 2561 อาทิ การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ได้แก่ มาตรฐานพืชสวนและพืชอาหารของอาเซียน มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ค่าปริมาณสารพิษตกค้างมาตรฐานปุ๋ยสัตว์ และมาตรฐานฮาลาล 2. การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบต่อยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียน+3 ด้านอาหาร เกษตร และป่าไม้ 3. การพิจารณาแผนงานขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม หรือ

APTERR ระยะต่อไป ได้แก่ การผลักดันให้ประเทศสมาชิกร่วมดำเนินงานโดยการทำสัญญาซื้อขายข้าวล่วงหน้าและแผนบริหารการเงินของสำนักเลขานุการฯ ระยะ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2565 และ 4. การผลักดันและติดตามการดำเนินการตามนโยบายประมงร่วมประชาคมอาเซียน โดยฝ่ายไทยจะผลักดันและนำเสนอให้มีการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่วนในด้านป่าไม้ อาทิ การหารือแนวทางระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมืออาเซียนด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

พลเอกฉัตรชัย กล่าวอีกว่า นอกจากการหารือในเวที AMAF และ AMAF+ 3 แล้ว ยังมีการหารือระดับทวิภาคกับประเทศสมาชิก เช่น จีน ญี่ปุ่น และ กัมพูชา เพื่อหารือในประเด็นสำคัญ อาทิ การขยายมูลค่าการค้าและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรระหว่างกัน การส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารระหว่างรัฐ-เอกชน และ เอกชน-เอกชน การสร้างความร่วมมือ

ในด้านประมง IUU จัดแสดงนิทรรศการแบ่งเป็น 4 โซนหลัก คือ 1.นิทรรศการ “เกษตรยั่งยืนแห่งภูมิภาคอาเซียน” ในรูปแบบการจัดนิทรรศการมีชีวิต 2.โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ศาสตร์พระราชารักษา” เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของ ร.9 และ ร.10 ในการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย เช่น การบริหารจัดการน้ำ ฝนหลวง และการพัฒนาดิน 3.โซนนิทรรศการ 50 ปีอาเซียน โดยนำเสนอถึงพัฒนาการของอาเซียน และผลสำเร็จจากความร่วมมือของประเทศอาเซียน และ 4. โซนนิทรรศการและผลงานด้านการเกษตรของไทย เช่น การแก้ไขปัญหาการทำประมงอย่างยั่งยืนของไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมการนำคณะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อเผยแพร่โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการแก้ปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 26 กันยายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13305

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 13.44

Ad Value: 12,096

PRValue (x3): 36,288

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ลงพื้นที่



ลงพื้นที่ : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการปฏิบัติการฝนหลวง พร้อมประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ การเพาะปลูกในเขตชลประทานและแนวทางการช่วยเหลือพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา

ฝนหนักอีกรอบ26-30ก.ย. เตือนใต้-กทม.เตรียมรับมือ

โพสต์ทูเดย์ - ฝนถล่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน
เตือน 6 จังหวัดเตรียมรับน้ำท่วม
ฉับพลัน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง
ในพื้นที่ จ.ตรัง ขณะนี้คลี่คลายแล้ว คง
มีสถานการณ์น้ำไหลหลากใน จ.สตูล 2
อำเภอ คือ อ.เมือง และละงู แต่ระดับ
น้ำลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำลงสู่
ทะเล แต่ขอให้ประชาชนในพื้นที่ จ.ระนอง
พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ระวังอันตราย
จากฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลากได้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
และสหกรณ์ กล่าวว่า สถานการณ์ฝนใน
ปีนี้ ทำให้มีน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมากกว่า
ปีที่แล้ว โดยขณะนี้เขื่อนทั่วประเทศมีน้ำ

51,529 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะเกิดฝน
ตกหนักในช่วงวันที่ 26-30 ก.ย.นี้ในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอน
ล่าง และภาคกลาง จึงได้สั่งเพิ่มการระบาย
น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก
ผ่านแม่น้ำยม เพื่อให้แม่น้ำน่านคงที่
รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ขอยืนยันว่า
พื้นที่ กทม.จะไม่มีน้ำหลากจากทางภาค
เหนือและไม่มีน้ำทะเลหนุน หากจะมีน้ำ
ท่วมซังก็เกิดจากฝนตกหนักเท่านั้น โดย
คาดการณ์ว่าในสองสัปดาห์หน้ามีฝนมาก
แต่ยังไม่มียาทุกระทบไทย

ด้าน นายสุกร กาญจน์จิระเดช ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานอุทัยธานี กล่าวว่า
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ขณะ
นี้ คาดว่าจะเพียงพอต่อพื้นที่การเกษตร
โดยเฉพาะพื้นที่ชาวนาปรังหากมีฝนทิ้ง
ช่วงออกไป ■

กองทุนฟื้นฟู อด 82 ล.ช่วยสมาชิก เยื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่เกษตร

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าเยียวยาเหยื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมระหว่างกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 ในพื้นที่ 44 จังหวัด หลังพบว่าพืชมีความเสียหายมากที่สุดกว่า 2.4 ล้านไร่ เฉพาะนาข้าวเสียหายมากที่สุดถึง 2.29 ล้านไร่ เกษตรกรเดือดร้อนกว่า 3 แสนราย “ชุตินา” ชี้รัฐบาลมีมาตรการในการช่วยเหลือตามมาตรการอยู่แล้ว ล่าสุดคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู อนุมัติงบฯ กว่า 82 ล้าน เยียวยาสมาชิกองค์กรละไม่เกิน 3 หมื่นบาท เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกรในแต่ละพื้นที่

นางสาวชุตินา บุญประภักดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 ว่า สรุปตัวเลขพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย 44 จังหวัด มีความเสียหายด้านพืช รวม 2,460,000 ไร่ เป็นข้าว 2,290,000 ไร่, พืชไร่ 160,000 ไร่, พืชสวนและอื่นๆ 6,000 ไร่ เกษตรกรเสียหาย จำนวน 308,871 ราย ด้านด้านประมง 13,324.75 ไร่ เกษตรกรเสียหาย 13,400 ราย และด้านปศุสัตว์ สัตว์ตายและสูญหาย 48,214 ตัว เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 1,209 ราย ซึ่งทางรัฐบาลมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อยู่แล้วคือ 1. มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงการคลัง-เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิง กรณีที่เป็นนาข้าวจะได้รับการชดเชยตามมาตรการกระทรวงการคลังไร่ละ 1,113 บาทกรณีที่เป็นนาปรังโครงการประกันภัยพืชผลจะได้รับการชดเชยอีกไร่ละ 1,260 บาทแต่ทั้งนี้ต้องรอผลการสำรวจหลังน้ำลดอีกครั้ง 2. มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กระทรวงเกษตรฯ มีมาตรการเยียวยานอกเหนือจากมาตรการทางกระทรวงการคลังคือชดเชยค่าเสียหายโอกาสรายได้จาก การขายผลผลิตที่เกษตรกรควรจะได้รับเนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถปลูกทดแทนและสร้างรายได้รอบใหม่ได้ทันฤดูกาลผลิตในปีนี้ เยียวยาเพิ่มเติมโดยช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท และ 3. มาตรการการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ในส่วนของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา



เกษตรกร ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลกันและกันระหว่างเกษตรกร และแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบ อันเกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เกษตรกรมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือคณะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรสมาชิกตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั้งในลักษณะที่เป็นนิติบุคคล เช่น สหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ และไม่เป็นนิติบุคคล ที่มีเกษตรกรรวมตัวกันตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปนั้น หลักการของกองทุนฟื้นฟู เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการประกอบอาชีพ

รวมตัวกันเป็นองค์กรเพื่อจัดทำแผนหรือโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูอยู่แล้ว

“ตอนนี้อัตราเกษตรกรที่รวมตัวตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป มีประมาณ 54,440 องค์กร มีเกษตรกรสมาชิก 6,705,978 ราย เมื่อเกษตรกรกลุ่มเหล่านี้มีปัญหา ทางกองทุนฟื้นฟู มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอยู่แล้ว โดยมีองค์กรเป็นศูนย์กลางของสมาชิกร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เพราะภารกิจหลักของกองทุนฟื้นฟู ให้การสนับสนุนดำเนินงานประมาณองค์กรเกษตรกรประเภทบุดหนุนและกู้ยืม ผ่านกระบวนการเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกร” น.ส.ชุตินา กล่าว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวอีกว่าภายหลังเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัด ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ที่เกษตรกรได้รับผลกระทบ และเกิดความเสียหายในพื้นที่เพาะปลูก ทาง พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ได้อนุมัติกรอบงบประมาณจำนวน 82,018,865 บาท สำหรับช่วยเหลือเยียวาสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู ที่ได้รับผลกระทบในแต่ละพื้นที่ โดยการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรเกษตรกร องค์กรละไม่เกิน 30,000 บาท เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่

องค์กรเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู และเข้าร่วมโครงการและได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรฯ แต่การได้รับการสนับสนุนจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐ

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนตามโครงการฟื้นฟู เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มีด้วยกัน 3 ด้าน คือ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของกิจกรรมกลุ่ม เช่น ค่าใช้จ่าย



ในการดำเนินการปรับพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซม หรือสร้างโรงเรือนเก็บพืชผล, ด้านการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลผลิตเพื่อนำมาแปรรูปและเพิ่มมูลค่า และด้านการรวบรวมผลผลิตเชื่อมโยงการตลาด เช่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรวบรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อจำหน่าย

ปัจจุบันมีองค์กรเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ กฟก. มีจำนวน 54,440 องค์กร สมาชิก 6,705,978 ราย ให้การสนับสนุนโครงการเป็นงบอุดหนุนไปแล้ว 7,141 โครงการ และงบกู้ยืม 1,106 โครงการ เป็นเงิน 732,517,993 บาท เกษตรที่ได้รับการสนับสนุนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ขณะนี้มีองค์กรเกษตรกรขอรับการสนับสนุนในโครงการแล้วจำนวน 1,722 โครงการ คิดเป็นเงินจำนวน 51,660,000 บาท โดย กฟก.จะเร่งตรวจสอบโครงการที่องค์กรเกษตรกรเสนอเข้ามาร่วมกับคณะทำงานกลั่นกรองฯ และคณะอนุกรรมการด้านการฟื้นฟูฯ ก่อนจะโอนงบประมาณให้ถึงมือองค์กรเกษตรกรก่อน 30 กันยายน 2560 นี้.

เกษตรกรรวมพลังปฏิรูญาายกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร4.0

เกษตรกรรวมพลังร่วมปฏิรูญาเดินทางขับเคลื่อนการพัฒนาศพก-แปลงใหญ่ สนองนโยบายปีแห่งการยกระดับการบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร4.0

นายสมชาย ชาวดอนรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในการสรุปผลการสัมมนาครั้งนี้ว่า การรวมตัวกันประชุมเกษตรกรจากทั่วประเทศในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสสำคัญยิ่ง ที่ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เสนอแนวคิดการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้ง แนวคิดการพัฒนาาร่วมกัน ต้องเกิดการพัฒนางานองค์ความรู้ การพัฒนาเกษตรกร และการพัฒนาสินค้าเกษตร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนา ครั้งนี้ ผู้แทนเกษตรกรสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และผู้แทนเกษตรกรแปลงใหญ่ สมาชิกแปลงใหญ่ทั้งประเทศ ยังได้ประกาศปฏิญญาการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติดังนี้ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ข้อ 1 พัฒนาศพก. ให้มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ข้อ 2 เป็นกลไกการขับเคลื่อนและประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง ศพก แปลงใหญ่ และเครือข่าย

ข้อ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายของ ศพก. ให้ครอบคลุมกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการบริการทางการเกษตร การพัฒนาแปลงใหญ่ ข้อ 4 พัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของกลุ่มอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ข้อ 5 เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนข้อ 6 ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานภายใต้การดำเนินงานโดยใช้ตลาดนำการผลิตการเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. สู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ข้อ 7 สร้างอุดมการณ์และแนวคิดในการพัฒนา กำหนดกติกาภาระผูกพันข้อตกลงร่วม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นำไปสู่การพัฒนา อย่างมีส่วนร่วม ข้อ 8 สร้างหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการสินค้าเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตามอัตลักษณ์ ของสินค้าอย่างเหมาะสมร่วมกัน ข้อ 9 ยึดมั่นในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คือ เข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนา ทั้งหมดที่เกิดขึ้น จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเกษตรอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป



กิจกรรมสหกรณ์...ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการประกวดการบันทึกบัญชี และการบันทึกรายงานการประชุม ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ในจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเสนห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนอร์ดีน เจาะแล สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อเร็วๆ นี้

ไทยรับอานิสงส์มาตรฐาน'FSC'

■ กยท.ยื่นช่วยดันยอดขายยาง-เร่งเดินหน้าจัดการสวน

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยกรณีบริษัทรับซื้อยางจากประเทศยุโรปและญี่ปุ่นจะรับซื้อยางจากสวนยางที่ผ่านมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศเนื่องจากการบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าว ยังไม่ได้มีผลในขณะนี้ จะเริ่มใช้ในปี ค.ศ.2020 หรือ ปี พ.ศ.2563 ซึ่งประเทศไทยได้วางแผนรองรับไว้แล้ว ในเรื่องการออกมาตรฐานการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล FSC แล้ว โดยขณะนี้ได้นำร่องดำเนินการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล FSC ในพื้นที่สวนยางภาคใต้แล้ว 50,000 ไร่ และกำลังจะขยายผลไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ทั้งในสวนยางภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ในส่วนที่เหลือ คาดว่าภายในระยะเวลาที่เหลือ 3 ปี จะสามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่สวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท.ได้ทั้งหมดอย่างแน่นอน

“ประเทศไทยน่าจะได้รับอานิสงส์จากการนำมาตรฐาน FSC มาใช้มากกว่า เนื่องจากการบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าว ไม่ได้ใช้กับประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศผู้ผลิตยางประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม เป็นต้นด้วย ซึ่งประเทศเหล่านี้ไม่ยังมีกรณีการดำเนินการจัดการสวนยางตามมาตรฐานสากล FSC น้อยกว่าไทยมาก ดังนั้น หากมาตรฐาน FSC มีผลบังคับใช้ คำสั่งซื้อยางจะยิ่งไหลเข้ามาในประเทศไทยที่มีการจัดการสวนยางตามมาตรฐานสากล FSC มากขึ้นอย่างแน่นอน”

นายธีรช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในอนาคตการนำมาตรฐาน FSC มาบังคับใช้อาจจะไม่ครอบคลุมแค่ไม้ยาง หรือ น้ำยางที่นำไปผลิตล้อยางเท่านั้น แต่จะครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางด้วยว่าจะต้องใช้วัตถุดิบที่ได้มาจากสวนยางตามมาตรฐานสากล FSC

สำหรับ FSC นั้นเป็นองค์กรเอกชนที่เป็นผู้ให้การรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่ได้รับความเชื่อถือในระดับโลก เพื่อเป็นการรับประกันว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC ไม่ได้มาจากป่าธรรมชาติ แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าปลูก ที่มีการจัดการป่าไม้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือวิธีการใหม่ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อวงการป่าไม้ทั่วโลก โดยใช้การตลาดเป็นข้อกำหนดในการจูงใจ ให้ปรับปรุงวิธีการจัดการป่าไม้ ตามหลักการของการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนที่จะต้องมีความสมดุลใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

'ก.เกษตร' ยัน ไม่พบทุจริต สอบ 75 จว 'โครงการ 9101'

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยตรวจสอบ 'โครงการ 9101' แล้ว 75 จังหวัดไม่พบทุจริต ยันมีการกำกับดูแลเข้มงวด (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ก.เกษตร

ยันโครงการ 9101 ไร้ทุจริต

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งตรวจสอบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ หลังเกษตรกรหลายจังหวัดร้องเรียน จากการตรวจสอบเบื้องต้นของเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ ขณะนี้ตรวจสอบไปแล้วทั้งสิ้น 75 จังหวัด ไม่พบการทุจริตตามที่ได้มีการร้องเรียนมา ส่วนอีก 2 จังหวัดอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ คาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายในวันที่ 26 กันยายน และจะทำการแถลงข่าวชี้แจงกรณีดังกล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ ในวันที่ 27 กันยายนนี้

“ได้ย้ำชัดให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการว่า โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสานต่อศาสตร์พระราชาสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรของพระองค์มีความตั้งใจจริงที่จะดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริ ทุกโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ซึ่งมีนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เป็นโครงการที่พิจารณาแล้วว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเกษตร คำนึงถึงงบประมาณและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ดังนั้น ทุกกระบวนการต้องทำด้วยความโปร่งใส” นายสมชายกล่าว

แจกดูแลเข้ม-ไม่พบชรก.โก

นายสมชายกล่าวว่า การดำเนินโครงการมีระบบกำกับทุกขั้นตอน และเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบ ทั้งสำนักงานประมาณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมสรรพากร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เพียงกำกับและตรวจสอบเท่านั้น การดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบ

ประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการโดยคณะกรรมการของชุมชน ส่วนค่าจ้างแรงงานจะเบิกผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของเกษตรกรแต่ละราย นอกจากนี้กรมยังเชิญหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลร่วมตรวจสอบ หากปรากฏหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ของกรมกระทำผิดจริงตามอ้าง จะดำเนินการตามระเบียบทันที แต่จากการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่พบมูลความจริงตามที่กล่าวอ้างที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงโครงการตามรอยเท้าพ่อฯที่ได้รับพระบรมราชโองการ (9101) ที่มีกระแสน้ำราชการท้องถิ่นพัวพันทุจริต ว่า การทำงานทุกอย่างต้องยึดความโปร่งใส หากพบว่ามีการทำผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการ ไม่ว่าใครก็ตาม เรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอต้องไปกดดันไม่ให้มีการทุจริต หากพบว่ามีกรณีการที่ไม่โปร่งใสต้องดำเนินการเอาผิดทันที อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มียุทธศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้อง

พร้อมรูดบัตรสวัสดิการซื้อของ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมความพร้อมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่จะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยได้เร่งติดตั้งเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (อีทีซี) ในร้านธงฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3,000 แห่งทั่วประเทศ และมีเป้าหมายจะติดตั้งให้ได้ถึง 5,700 ร้านค้าภายในต้นเดือนตุลาคมนี้ ส่วนในพื้นที่ที่ร้านธงฟ้าไม่สามารถติดตั้งเครื่องรูดบัตรได้ทันกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมจัดรถโมบายเคลื่อนที่ประมาณ 200 คัน ที่ติดตั้งเครื่องรูดบัตรแล้ว ออกไปจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐให้แก่ประชาชน ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า นอกจากนี้รูดโดยสารของ ชสมก. กิตติตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (อีทีกิต) แล้ว โดยติดตั้งในรถโดยสารธรรมดา 200 คัน และจะทยอยติดตั้งให้ครบ 800 คัน ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ซึ่งรถที่ร่วมโครงการจะติดสติ๊กเกอร์สีเขียวระบุข้อความว่ารถคันนี้ใช้ระบบเก็บเงินอัตโนมัติ ซึ่งผู้ถือบัตรคนนำบัตรแต่ละที่เครื่องอ่านบัตรระบบจะหักค่าใช้จ่ายทันที

นายกฯ สั่งประเมินผลทุกเดือน

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร มีประมาณ 1.3 ล้านคน จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ เนื่องจากต้องบรรจุข้อมูลลงในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สอดคล้องกับมาตรฐานกลางระบบตัวร่วม (แมงมุม) ซึ่งจะเชื่อมโยงการเดินทางด้วยรถโดยสาร ชสมก. รถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดิน จึงมีขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพ ก่อนนำไปทดสอบกับเครื่องอ่านบัตรอีทีกิตต่อไป อย่างไรก็ตาม รัฐจะชดเชยสิทธิประโยชน์ให้จากขั้นตอนที่ใช้เวลานานขึ้น โดยจะยกยอดวงเงินสวัสดิการที่คงเหลือจากการใช้จ่ายในเดือนตุลาคมให้ไปใช้ต่อได้ในเดือนพฤศจิกายน ส่วนเดือนอื่นจะไม่มีทยอดคงเหลือแต่อย่างใด

“นายกฯ กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรองรับการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้รัดกุม และในระยะแรกควรศึกษาและประเมินผลการทำงาน รวมถึงข้อบกพร่องทุกเดือน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ทันที่ และนายกฯ ย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น เป็นเพียงการช่วยแบ่งเบาภาระในระยะสั้น ส่วนในระยะยาวรัฐบาลมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคมตามนโยบายของรัฐบาล” พล.ท.สรรเสริญกล่าว

แจกแล้วบัตรคนจนกว่า 3.7 แสน

กรณีการแจกบัตรเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐที่เริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ยกเว้น 7 จังหวัดที่เลื่อนแจกออกไปเป็นเดือนตุลาคมนั้น แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ยอดผู้รับบัตรจนถึงวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา ได้แจกบัตรไปแล้วทั้งสิ้น 373,737 ใบ ส่วนผู้ลงทะเบียนใน 7 จังหวัด คือกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร จะเริ่มดำเนินการแจกในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ ตามที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ เพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะแจกนั้นจะมีการติดตั้งชิปเพื่อให้กลายเป็นบัตรแม่พิมพ์ที่สามารถใช้ระบบการขนส่งที่เชื่อมโยงกัน ทั้งรถไฟฟ้า รถเมล์ เป็นต้น เป็นบัตรคนละประเภทกับที่ใช้ในจังหวัดอื่นๆ โดยบัตรจะมีลักษณะเป็น "โอบริคชิป" มีการบันทึกข้อมูลสำหรับใช้การขึ้นรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ส่งผลให้มีราคาในกระบวนการผลิตบัตรที่สูงกว่า จึงไม่สามารถแจกบัตรชนิดเดียวกันหมดทั้งประเทศได้อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ต้องการเปลี่ยนเป็นบัตรแบบโอบริคชิป เพื่อเข้ามาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก็สามารถดำเนินการเปลี่ยนบัตรได้เช่นกัน โดยการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ตนเองอาศัยสามารถดำเนินการได้เช่นกัน

น.ส.สุทธีรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถไปรับบัตรได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้ไปลงทะเบียนไว้ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ในวันและเวลาทำการ ผู้มีสิทธิสามารถนำบัตรไปใช้สิทธิซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์เกษตรจากร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อคนต่อปี จะได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 3 หมื่นบาทต่อคนต่อปี จะได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิยังได้รับวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้วงเงินค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน 2.วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน และ 3.วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นสิทธิการใช้งานเฉพาะตัวบุคคลที่จะมีรูปของเจ้าของบัตรปรากฏอยู่บนหน้าบัตร ซึ่งหากตรวจพบว่าหากมีการนำบัตรไปให้บุคคลอื่นใช้งาน จะดำเนินการตัดสิทธิเจ้าของบัตรใบนั้นทันที

วิป'ปชช.'หารือร่าง'กม.อีอีซี'

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 กันยายน จะมีการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระสำคัญคือการหารือเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. (พ.ร.บ.อีอีซี) ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้เสนอกฎหมายเข้าสู่สภา และมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ชี้แจงสาระสำคัญของกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 28 กันยายน นี้

นายสุวิทย์กล่าวว่า จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาให้ข้อมูลความคิดเห็นด้วย นอกจากนี้ที่ประชุม ปนช.จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุด้วย

นักวิชาการเชียร์เดินหน้าอีอีซี

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง กล่าวว่า การออก พ.ร.บ.อีอีซี ถือเป็นเรื่องดีที่จะทำให้พื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก มีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากมองตามหลักยุทธศาสตร์ในภูมิภาค จะพบว่าพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งจุดยุทธศาสตร์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (จีเอ็มเอส) ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันออก การเชื่อมโยงจากประเทศจีนมายังประเทศมาเลเซีย ดังนั้นการที่รัฐบาลเดินหน้าอีอีซีจึงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง รวมทั้งยังเป็นการตอบโจทย์ในหลายด้านจากการยกเลิกกฎหมายในบางข้อทั้งการดึงภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย การร่วมมือกับภาคเอกชน ผ่านโครงการพีพีพี เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การให้สิทธิแก่ต่างชาติในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ 99 ปี นายสมชายกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อกังวลหลายด้าน โดยเฉพาะอำนาจการปกครอง

ในพื้นที่อีอีซี ซึ่งจากการติดตามข้อมูลในปัจจุบันยังพบว่ารัฐบาลไม่มีแนวคิดและแต่งตั้งเรื่องนี้เลย จึงมองว่าการไม่มองเรื่องนี้เลยจะส่งผลร้ายแรงต่อพื้นที่อย่างมาก เพราะการทำงานดูแลพื้นที่จะเป็นแบบแยกส่วน ต่างเทศบาลต่างท้องถิ่นจะเป็นผู้ดูแล ทำให้ไม่เกิดการมองในภาพรวม ดังนั้นรัฐบาลควรจะกระจายอำนาจจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นมาดูแลพื้นที่อีอีซีโดยเฉพาะ เพื่อคุณภาพรวมในพื้นที่อีอีซี การพัฒนาเมืองไปสู่สมาร์ทซิตี้ เมืองประหยัดพลังงาน เมืองสีเขียว การจัดทำผังเมือง การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ไม่เช่นนั้นหากเกิดปัญหาใดปัญหาหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อเกิดขึ้นของอีอีซีอย่างแน่นอน

แนะตั้งอปท.พิเศษรองรับ

"ผมอยากให้ลองคิดง่ายๆ ถ้าในพื้นที่อีอีซี ไม่กระจายอำนาจจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รูปแบบพิเศษ จะทำให้แต่ละเทศบาลต่างบริหารจัดการกันเอง ไร้ทิศทาง ผังเมืองก็ไม่เป็นองค์รวม ต่างส่วนต่างทำ รวมทั้งอาจไม่มีความสามารถบริหารจัดการเมืองได้พอ เกิดปัญหาขยะล้นเมือง ย่อมส่งผลกระทบต่ออีอีซีอย่างแน่นอน ผมไม่อยากให้มองการจัดการเมืองเป็นเรื่องเล็ก ถ้าในพื้นที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้จะเป็นปัญหาอย่างมาก" นายสมชายกล่าว

นายสมชายกล่าวว่า นอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่ใช่ดูแต่ในการเรื่องการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อย่างไร แต่ต้องดูด้วยว่าประเทศไทยจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยหรือไม่ เพื่อให้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถเกิดขึ้นจริงได้ ตลอดจนดูแลการจัดทำแผนพัฒนาอีอีซีในภาพรวม เพื่อให้เกิดทิศทางการพัฒนาอีอีซีให้เป็นไปตามเป้าหมาย และท้ายที่สุด คือ การเดินหน้าแปลงแผนอีอีซี ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้ได้

'พิชัย'ชี้ส่งออกดีไม่ช่วยรบ.ขาขึ้น

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ บอกว่าการส่งออกทำให้รัฐบาลเป็นขาขึ้น ไม่ได้เป็นรัฐบาลช่วงขาลงเหมือนที่ประชาชนทั่วไปรู้สึกนั้น อยากให้นายสมคิดฟังคำพูดของนายสมชัย ลัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังที่บอกชัดเจนว่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น มีเพียง 10 บริษัทใหญ่เท่านั้นที่ได้ประโยชน์ ธุรกิจเอสเอ็มอีแย่งความเหลื่อมล้ำยังเป็นปัญหา ประชาชนส่วน

ใหญ่ยังลำบากกันมาก ยิ่งตอกย้ำข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลเอื้อประโยชน์แก่นายทุนมากกว่าจะเห็นประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ และจะเป็นรัฐบาลขาขึ้นได้อย่างไร

นายพิชัยกล่าวว่า ดังนั้นหากนายสมคิดหวังจะช่วยไม่ให้รัฐบาลเป็นช่วงขาลง นายสมคิดจะต้องบริหารเศรษฐกิจให้ได้ผลดีกว่านี้ เพราะนอกจากเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แล้ว ยังมีข้อครหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งปัจจุบันและในอดีต เช่น เรือเหาะที่ใช้การไม่ค่อยได้ เครื่องจีที 200 ข้อกล่าวหาเรื่องการระบายข้าวดีแต่ขายในราคาข้าวเสีย การให้บริษัทใหญ่เช่าที่ดินในป่า โครงการตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี (9101) ซึ่งรัฐบาลยังไม่สามารถชี้แจงให้ชัดเจน จึงมีโอกาสจะเป็นรัฐบาลขาขึ้นซ้ำ

ผุดกองทุนพัฒนานวัตกรรมฯ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มีแนวคิดจะจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ขึ้น โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้นมา เบื้องต้นกองทุนนี้จะเป็นการร่วมทุนระหว่างเอกชนขนาดใหญ่กับภาครัฐ เพื่อเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีใช้เงินจากกองทุนนี้ไปพัฒนาผลงานจากไอเดียสู่เชิงพาณิชย์ และสามารถจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (ไอพี) ได้ แล้วนำสู่การต่อยอดด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า สำหรับการคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะเข้าสู่กองทุนดังกล่าว เบื้องต้นภาครัฐจะจัดกิจกรรม เช่น การจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นในแต่ละภูมิภาค ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็จะมีโอกาสได้รับการอุดหนุนจากกองทุน และเมื่อมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาก็จะสู่ขั้นตอนการแบ่งปันผลประโยชน์กลับมาสู่กับกองทุนต่อไป อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งกองทุนยังเป็นเพียงแนวคิด ยังต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นตัวกลางในการดูแลตลาดระดมทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา หรือตลาดไอพีมาร์ท ซึ่งอยู่ในรูปแบบตลาดออนไลน์ www.ipmart.com ซึ่ง

กรมจะฟื้นฟูเว็บไซต์นี้ขึ้นมา ให้เป็นศูนย์กลางของตลาดสินค้านวัตกรรมที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งคนไทยและต่างชาติ สามารถระดมทุนเพื่อพัฒนาสู่การพาณิชย์ได้

จีส่วนราชการจัดซื้อรถอีวี

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สคอ.) เปิดเผยความคืบหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ภายหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตามยุทธศาสตร์นอกจากจะมีแพคเกจในการส่งเสริมการลงทุนผู้ผลิตรถยนต์ อาทิ การจูงใจด้วยภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) แล้ว ยังกำหนดให้หน่วยงานราชการนำร่องใช้รถอีวีคิดเป็น 10% ของการจัดซื้อ ทั้งกระทรวง โรงพยาบาล ทหาร ตำรวจ รถที่ใช้ในท่าอากาศยาน อาทิ หากกระทรวงอุตสาหกรรมจัดซื้อรถยนต์ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10 คัน จะต้องเป็นรถอีวีจำนวน 1 คัน ดังนั้นเพื่อให้แนวทางดังกล่าวเดินไปตามยุทธศาสตร์ สคอ.จึงอยู่ระหว่างประสานกับกรมบัญชีกลางให้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อรถอีวี สเปกต่างๆ ตลอดจนราคาที่เหมาะสม

“ที่ผ่านมา สคอ.ได้เคยทำหนังสือสอบถามกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว แต่ทางกรมให้คำตอบว่ายังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งหลังจากนี้ สคอ.จะสอบถามไปอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้า เพราะหากหลักเกณฑ์การจัดซื้อชัดเจนเร็วก็จะทำให้ภาคราชการสามารถซื้อรถอีวีมาใช้ได้เร็วขึ้นเช่นกัน” นายศิริรุจกล่าว

สคอ.ของบ62หมื่น500ล้าน

นายศิริรุจกล่าวว่า นอกจากนี้สถาบันยานยนต์ยังอยู่ระหว่างการขอของบประมาณปี 2562 เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ยานยนต์แห่งอนาคต โดยกำหนดวงเงินงบประมาณไว้ที่ 500 ล้านบาท ดำเนินการ 3 เรื่องหลัก คือ 1.การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ยานยนต์แห่งอนาคต โดยเฉพาะรถอีวีให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับชมได้ 2.การจัดโมเดลรถอีวีในส่วนของรถโดยสารขนาดใหญ่ หรือรถบัสไฟฟ้าจำนวน 2 คัน โดยจะดำเนินการครบวงจร มีการจัดตั้งสถานีชาร์จ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับองค์ความรู้ในการผลิตรถเมล์ไฟฟ้า ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสนใจผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ กระตุ้นตลาดรถยนต์อีวี

ให้คึกคักขึ้น นอกจากนี้จะมีการผลิตรถตู้ไฟฟ้า โดยใช้องค์ความรู้ที่กระทรวงพลังงานศึกษาไว้เป็นแกนหลักในการผลิต โดยรถตู้ไฟฟ้า รัฐบาลมีความตั้งใจสนับสนุนให้มีการใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาทิ สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา และ 3.การจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งแบตเตอรี่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำคัญของอุตสาหกรรม ช่วยกำหนดแนวทางการผลิตที่เชื่อมโยงกันของผู้ประกอบการ

“หากสถาบันยานยนต์ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย นอกจากจะสร้างการเรียนรู้ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในไทย ยังเป็นการสนับสนุนให้สถาบันยานยนต์เองมีศักยภาพในการให้การรับรองการผลิตอีวีในประเทศด้วย เพราะปัจจุบันไทยยังไม่สามารถรับรองรถยนต์เอง รถยนต์จึงเน้นนำเข้าเป็นหลัก” นายศิริรุจกล่าว

นายศิริรุจกล่าวว่า อย่างไรก็ตามสำหรับปี 2560 สถาบันยานยนต์ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จ.สมุทรปราการ อาทิ สถานีชาร์จ ฐานข้อมูลและศูนย์ทดสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถอีวี เพื่อนำร่องยุทธศาสตร์ยานยนต์แห่งอนาคตก่อนจะมีการของบประมาณเพื่อดำเนินการอย่างเป็นทางการในปีหน้า

นายศิริรุจกล่าวว่า อย่างไรก็ตามสำหรับปี 2560 สถาบันยานยนต์ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จ.สมุทรปราการ อาทิ สถานีชาร์จ ฐานข้อมูลและศูนย์ทดสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถอีวี เพื่อนำร่องยุทธศาสตร์ยานยนต์แห่งอนาคตก่อนจะมีการของบประมาณเพื่อดำเนินการอย่างเป็นทางการในปีหน้า

สรรพากรแจงไม่สอบใช้พร้อมเพย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน กรมสรรพากรได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อความผ่านทางโซเชียลออนไลน์ทาง line ที่ระบุว่าหากมียอดเงินเข้าออกในบัญชีต่อวันเกิน 10 ครั้ง และมียอดเงินหมุนเวียนเกิน 3,000 บาท หรือมีธุรกรรมอื่นๆ ที่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเดือนละมากกว่า 50,000 บาท ห้ามใช้พร้อมเพย์เด็ดขาด เนื่องจากจะถูกตรวจสอบการชำระภาษี และจะถูกเรียกคืนภาษีย้อนหลังจากการคำนวณรายรับจ่ายจากบัญชีทันที จึงขอชี้แจงให้ทราบว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง การใช้พร้อมเพย์ไม่มีความสัมพันธ์กับการตรวจสอบภาษีหรือการเรียกคืนภาษีย้อนหลังของกรมสรรพากรแต่อย่างใด เพราะการใช้พร้อมเพย์เป็นช่องทางการโอนเงินช่องทางหนึ่ง เช่นเดียวกับการโอนเงินผ่านทาง e-Banking

หรือผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีการส่งให้แก่กรมสรรพากร และกรมสรรพากรจะมีอำนาจออกหมายเรียกให้ธนาคารส่งข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินให้แก่กรมสรรพากรตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากรได้ เฉพาะในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้เสียภาษียานั้นยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างจำกัด และไม่สามารถขอให้ส่งข้อมูลการโอนเงินทั่วไปได้

'กสม.' จี้แก้ไขประกาศ 'กยท.'

นายวัล ดิงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครอง มีมติให้ส่งเรื่องไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้ทบทวนแก้ไขประกาศ กยท. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2558 ในส่วนที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนของกลุ่มคนกรีดยางรายย่อยซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนั้นให้สอดคล้องกับเหตุผลและเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 สืบเนื่องจากมีคนกรีดยางรายย่อยในภาคใต้ 91 คน ร้องต่อ กสม. กรณีได้รับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ทำให้เสียสิทธิประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากรัฐ จากการที่สำนักงาน กยท. ไม่รับขึ้นทะเบียน เนื่องจากไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสารรับรองเกี่ยวกับที่ดินมาขึ้นประกอบการพิจารณา ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ

"กสม. เห็นว่าเนื้อหาของประกาศ กยท. ดังกล่าว เป็นการกระทบสิทธิของคนกรีดยางรายย่อยเกินสมควร ทำให้ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ที่จะพึงมีพึงได้ เป็นการเลือกปฏิบัติ ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม ไม่สอดคล้องกับมาตรา 27, 40, 73, และ 77 ของรัฐธรรมนูญ 2560 และหลักสิทธิมนุษยชนตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่รัฐไทยให้การรับรอง" นายวัลกล่าว